
CYNGOR CYMUNED LLANDDAROG COMMUNITY COUNCIL 

 
Cofnodion Cyfarfod Chwefror 2024 o Gyngor Cymuned Llanddarog a 
gynhaliwyd yn Neuadd Bentref Llanddarog ar 14/02/2024 am 19.00. 

 

164/2023-2024 Presennol. 
Cynghorwyr:S Herridge(Cadeirydd), R Jones, J Williams O.B.E, R Owen, M Rees, T 
Evans. 
 
Y Cyng Sir A Davies. 
 
Clerc. 
 
Cyfieithydd: C Llwyd. 
 
165/2023-2024 I dderbyn ymddiheuriadau. 
Cynghorwyr: Y Cyng Sir H Jones, R McFarlane, K Waters, M Griffiths. 
 
166/2023-2024 Derbyn datganiadau o ddiddordeb. 
Dim. 
 
167/2023-2024 Cyflei’r cyhoedd annerch y Cyngor ar eitemau ar yr agenda. 
Mynychodd aelodau MAP (Mudiad Amdiffyn Porthyrhyd) y cyfarfod i drafod y gais 
cynllunio isod – 
PL/07200- Gosod offer draenio ychwanegol i hwyluso gwaredu dŵr wyneb o 
ddatblygiad preswyl cyfagos - Tir yn rhan o Fferm Wern Fraith (ger y garej), 
Porthyrhyd, Caerfyrddin, SA32 8PJ. 
 
Derbyniwyd y gais cynllunio uchod a'i anfon ymlaen at holl aelodau'r cyngor ar 
04/02/2024. 
Ymatebodd y Cyng Sir A Davies i'r e-bost ar 09/02/2024 gan nad oedd y wefan ar 
gael. Gweler y canlynol os gwelwch yn dda - 
“Rwy’n deall bod y gais newydd hwn wedi dod i fodolaeth oherwydd gofynion y SAB 
(draenio) ar gyfer y safle. Hynny yw, i dynnu dŵr wyneb oddi ar y system 
garthffosiaeth yr oedd ei angen arnynt i ymestyn y llinell ymhellach ymlaen tuag at 
nant ar waelod y cae, a fydd yn eu cysylltu â Gwendraeth Fach. Cyflwynir hwn fel 
cais ychwanegol ond bydd yn rhan o’r gwreiddiol”. 
Ymatebodd y Cyng J Williams O.B.E i'r e-bost ar 09/02/2024 gan nad oedd y wefan 
ar gael. Gweler y canlynol os gwelwch yn dda - 
“Mae’r hyn mae Ann wedi’i ddweud yn cyd-fynd â’r hysbysiad sydd wedi’i osod ar y 
polyn lamp y tu allan i’r Abadam. Fel mae'n digwydd fe wnes i dynnu sylw Eddie 
Jones at y rhybudd ar ddydd Iau 8 Chwefror. 
Aeth â mi wedyn o amgylch cefn yr Abadam ac i mewn i'w eiddo yn y cefn lle nododd 
ble y bwriadwyd darparu'r allfa dŵr wyneb. Roedd wedi bod yn siarad â'r syrfewyr a 
oedd wedi bod yn y cae y tu ôl i'r safle arfaethedig rai dyddiau ynghynt. 
 
Y bwriad, yn ôl Eddie, oedd i'r dŵr sy'n cael ei ollwng o'r safle arfaethedig gael ei 
bibellu i nant Nantygleisiad sy'n rhedeg trwy eiddo Eddie. 



Gwnaeth Eddie’r pwynt bod y nant eisoes yn gorlifo yn weddol aml gan ei fod yn dal 
dŵr wyneb yn dod o’r ffordd o Foelgastell/Cefneithin a phan mae’n gorlifo mae’n 
rhedeg trwy gefn maes parcio Abadam. Yng nghornel dde isaf y llun mae agoriad y 
bibell goncrit sy'n gweithredu fel argae oherwydd nad yw cynhwysedd y bibell yn 
ddigon mawr i ganiatáu i gyfaint y dŵr basio drwodd. 
Roedd Eddie wedi gofyn i'r syrfewyr am i'r cynnig a amlinellwyd uchod gael ei 
ddiwygio fel bod y dŵr wyneb yn llifo i mewn i'r nant o dan ei eiddo a thu ôl i'r 
Abadam. 
Yn olaf, nid oedd Eddie bryd hynny wedi derbyn unrhyw fath o hysbysiad 
ymgynghori fel parti â diddordeb i'r cynigion hyn. 
Rwy’n meddwl bod angen i ni weld y cynigion manwl ein hunain”. 
Trafodwyd yr uchod gan holl aelodau'r cyngor oedd yn bresennol a phenderfynwyd y 
dylai'r cyngor cymuned ffurfio gwrthwynebiad i'r cais cynllunio presennol ac y dylid 
symud y gollyngiad ymhellach i lawr y cae islaw'r afon. Penderfynwyd i'r Clerc 
fformatio llythyr. 
Adroddodd y Cyng J Williams O.B.E hefyd fod nifer o ddraeniau wedi'u blocio ar y 
briffordd o Nantygleisiad, Porthyrhyd i Sgwâr Porthyrhyd. Penderfynwyd i'r Clerc 
adrodd i'r adran berthnasol. 
 
Dywedodd aelodau'r gymuned fod dryswch ynghylch y dyddiad cau ar gyfer ail 
ymgynghoriad ar gais cynllunio PL/06638 gan fod 3 dyddiad amrywiol wedi'u darparu 
gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Cadarnhaodd y Cynghorydd Sir A Davies mai 
05/03/2024 oedd y dyddiad cau. 
Gofynnodd MAP i Gyngor Cymuned Llanddarog ymateb i'r gais cynllunio uchod gan 
nad oedd y cynlluniau'n gywir ac nad oedd y syrfewyr yn ymwybodol o leoliad cywir y 
Gwendraeth Fach. Cynhaliwyd cyfarfod ym mis Ionawr 2024 rhwng MAP a Dŵr 
Cymru lle mynychodd Rheolwr Gweithrediadau Cynnal a Chadw a’r Swyddog 
Cynllunio ar gyfer Cymru. Fe gadarnhawyd bod problem ym Mhorthyrhyd ond nid 
oedd gan Dŵr Cymru unrhyw gynlluniau i ddatblygu'r seilwaith am 5-10 mlynedd. 
Roedd lle i adeiladu datblygiad o 42 o dai pe na bai glaw. 
Roedd preswylydd Rhif 4 Cwm Catti, Porthyrhyd wedi hysbysu MAP fod carthion 
amrwd yn mynd i mewn i'r eiddo yn gyson drwy'r toiled, baddon a mynedfa gefn y ty 
ar adegau o law trwm. Ar un diwrnod ym mis Tachwedd 2023 symudwyd dros 50 o 
lwythi tancer o garthion o Borthyrhyd, gan nodi’n glir na fydd Porthyrhyd yn gallu 
ymdopi â datblygiad o’r maint hwn. 
Gofynnwyd a oedd y cyngor cymuned wedi trafod y math o bobl a allai gael byw yn y 
datblygiad arfaethedig. 
Atebodd y Cynghorydd J Williams O.B.E ac aelodau eraill y cyngor yn bendant nad 
oedd y pwnc hwn yn briodol i'w drafod ar unrhyw adeg. 
Dywedodd aelodau'r gymuned nad oedd gwrthwynebiad i ddatblygiadau tai ym 
Mhorthyrhyd oherwydd bod angen tai newydd ond y dylai'r datblygiad fod yn y 
lleoliad cywir lle mae gwasanaethau ac isadeiledd yn gallu delio â nifer y tai. Mae 
Cyfoeth Naturiol Cymru yr un mor beius â Dŵr Cymru ynglŷn â’u hymateb i’r 
ymgynghoriad cyntaf a dylai Cyngor Sir Caerfyrddin herio eu hymateb. 
Roedd gan y Cyng R Jones bryderon bod y cyfarfod gyda Dŵr Cymru yn cael ei 
gofnodi fel cwyn. 
Adroddodd yr aelod cymuned eu bod wedi cyflwyno tystiolaeth o'r materion ym 
Mhorthyrhyd mewn cyfarfod a barhaodd dros 2 awr. 
A fu ymateb i Gyngor Sir Caerfyrddin? 



Mae ail gyfarfod wedi ei drefnu gyda Dŵr Cymru i'w tywys o amgylch y pentref a 
dangos iddynt lle mae'r problemau yn digwydd. 
Mae MAP yn gwirfoddoli gyda chynllun “Stop the Block” a bydd yr holl ganfyddiadau 
yn cael eu cyhoeddi. Ni ddarparwyd unrhyw ffeithiau nac ystadegau gan Dŵr Cymru. 
Yn ystod y cyfarfod, fe ddywedon nhw fod y cwmni eisiau i gymaint o gwsmeriaid â 
phosib gynyddu trosiant er mwyn cadw ein biliau’n is a buddsoddi yn y seilwaith. Un 
mater ym Mhorthyrhyd yw bod dŵr glaw yn cael ei gyfeirio at y system lle dylai adran 
draenio tir Cyngor Sir Caerfyrddin fod yn delio â dŵr wyneb. Mae MAP yn trefnu 
cyfarfod gyda Dŵr Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin i drafod y pwnc hwn ymhlith 
llawer o rai eraill. 
 

Gadawodd aelodau'r gymuned y cyfarfod am 19.45, i beidio â dychwelyd. 
 

Dywedodd y Cyng J Williams O.B.E y byddai Dwr Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin 
yn elwa'n fawr o'r datblygiad ond y dylent gydnabod y materion o fewn y gymuned 
cyn gwneud unrhyw benderfyniadau a bod yn rhaid i synnwyr cyffredin fodoli. 
Adroddodd y Cyng R Jones fod Dwr Cymru wedi cydnabod problem yn eu hail lythyr 
ond dim uwchraddio i'r system ers 5-10 mlynedd. 
Gofynnodd y Cyng R Jones beth oedd pwrpas yr ail ymgynghoriad? 
Dywedodd y Cynghorydd Sir A Davies mai adborth lleol a chymunedol oedd yn 
gyfrifol am hyn. Dywedodd hefyd y dylai preswylydd Rhif 4 Cwm Catti fod wedi 
adrodd am yr holl faterion i'w cofnodi a dangos tystiolaeth o'r problemau yn y pentref. 
Gofynnodd y Cyng J Williams O.B.E a oedd cyfarfod y pwyllgor cynllunio yn agored 
i'r cyhoedd? 
Atebodd y Cynghorydd Sir A Davies fod y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. Dim ond y 
4 o bobl a wahoddwyd i siarad sy'n cael gwneud sylwadau ar y datblygiad. 
 
168/2023-2024 Materion y Cyngor Sir – Y Cyng Sir A Davies. 
Dywedodd y Cyng Sir A Davies ei bod wedi cael mis prysur gydag ymweliadau â 
Chymdeithas Twristiaeth Sir Gaerfyrddin i drafod y gofyniad lleiaf o 182 noson ar 
gyfer Treth y Cyngor a bu hefyd mewn nifer o gyfarfodydd strategaeth Bwyd. 
Cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd NFU/FUW/Cymdeithas Ffermwyr i drafod yr SFS a 
materion eraill yn ymwneud ag amaethyddiaeth. Cododd y brecwastau a drefnwyd 
gan Undeb Amaethwyr Cymru dros £2500.00 i Ambiwlans Awyr Cymru. Mae 
ymgynghoriadau arfaethedig Tywi Teifi ynghylch llinellau peilonau wedi dechrau ond 
yr un mor boblogaidd fu'r cyfarfodydd cymunedol a drefnwyd gan y Cynghorwyr Sir 
lleol (Cyng Neil Lewis, Linda Davies Evans a Denise Owen). Bu'r Cynghorydd Sir A 
Davies a Mr Gary Jones o Grŵp Cymunedol Llanarthne yn cynorthwyo yn y 
cyfarfodydd cymunedol. 
O ran y gyllideb, mae'r Sir yn anelu at gynnydd o 7.5% yn Nhreth y Cyngor, sydd 
dipyn yn is na Sir Benfro a Cheredigion. 
Mae’r Cynghorydd Sir A Davies hefyd wedi mynychu cyfarfodydd rheolaidd gyda 
Dyfodol yr Iaith a Chymdeithas yr Iaith i drafod goblygiadau iaith o fewn y CDLl a 
bydd yn parhau i wneud hynny hyd nes y bydd y Cynllun Datblygu Lleol wedi’i 
fabwysiadu. 
 
169/2023-2024 Adroddiad y Cadeirydd. 
Dim. 
 
 



170/2023-2024 Cadarnhau a llofnodi Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 10/01/2024. 
Penderfynwyd cadarnhau cofnodion 10/01/2024. Cynigwyd gan y Cyng R Jones ac 
eiliwyd gan y Cyng M Rees. 
 
171/2023-2024 Materion yn codi o'r cofnodion uchod. 
Dywedodd y Clerc wrth aelodau'r Cyngor fod yr holl faterion i'w datrys wedi eu 
gweithredu ac os derbyniwyd gohebiaeth, roedd copi o'r E-bost wedi ei anfon at bob 
aelod er gwybodaeth. 
 
172/2023-2024 I nodi gohebiaeth neu i restru i'w hystyried mewn cyfarfod o'r cyngor 
sydd i ddod. 
(Mae’r holl ohebiaeth berthnasol yn cael ei e-bostio at aelodau’r cyngor ar yr adeg y’i 
derbynnir a dim ond yn cael ei ddwyn gerbron y cyfarfod os oes angen neu os 
gwneir cais penodol gan yr aelodau neu’r Clerc). 
Derbyniwyd e-bost ar 12/02/2024 ac fe'i hanfonwyd at holl aelodau'r cyngor ynghylch 
y bwriad i gyflwyno terfynau cyflymder 40 MYA mewn gwahanol leoliadau yn Sir 
Gaerfyrddin. Diben y Gorchymyn yw lleihau’r terfynau cyflymder uwch presennol i 
40mya neu leihau darnau o’r 40mya presennol lle y nodwyd eu bod yn angenrheidiol 
ar gyfer gwella diogelwch ar y ffyrdd, ac ailddatgan rhai terfynau cyflymder 40mya 
presennol sy’n rhan o Orchmynion terfyn cyflymder ehangach sy’n yn cael eu 
dirymu. 
 
Dywedodd y Cyng R Jones nad oedd y map a'r wefan lle'r oedd newidiadau yn cael 
eu cynnig ar gael a gofynnodd i'r Cynghorydd Sir A Davies pam fod angen 
ymgynghoriad ar gyfer priffyrdd sydd eisoes yn 40 mya a pham nad oedd unrhyw 
ymgynghori ar y B4310 o Borthyrhyd i Drefach pan oedd y terfyn cyflymder lleihau o 
60 mya i 50 mya 
Y Cynghorydd Sir A Davies i ymchwilio. 
 
Derbyniwyd yr E-bost canlynol oddi wrth y Cyng J Williams O.B.E ar 12/02/2024 
ynglŷn â’r E-bost uchod - 
“Hoffwn i’r Cyngor wrthwynebu drafftio’r Gorchymyn Traffig presennol gan nad yw’n 
cynnwys cyflwyno terfyn cyflymder is ar gyfer heol dosbarth III dienw o Borthyrhyd i 
Gefneithin sy’n cysylltu â Heol y Foel. 
Fel Cyngor rydym wedi gwneud sylwadau blaenorol ar gyfer gostwng y terfyn 
cyflymder o 60 MYA ar y ffordd hon heb unrhyw lwyddiant hyd yma. 
Mae'r Gorchymyn Traffig hwn yn gyfle perffaith i gynnwys ein hachos. 
Y rheswm a nodwyd ganddynt yn flaenorol dros beidio â lleihau'r terfyn cyflymder o 
60 MYA oedd y costau sy'n gysylltiedig â newid y pellteroedd rhwng y llinellau gwyn 
yng nghanol y ffordd. 
Yn amlwg ni ellir defnyddio’r ddadl hon pan ymddengys eu bod yn addasu’r terfynau 
cyflymder ar ffyrdd Dosbarth III eraill. 
I gyfiawnhau'r newid hwn byddwn yn nodi bod pobl yn cerdded y ffordd hon yn 
rheolaidd heb fantais palmant ac yn ystod y nos, absenoldeb goleuadau ffordd 
digonol. Lle mae goleuadau mae'n cael ei guddio gan goed sy'n tyfu o amgylch pyst 
y lampau. 
Rwy’n symud ymlaen i’w hystyried yn ein cyfarfod nesaf”. 
 
Trafodwyd yr E-bost gan aelodau'r Cyngor, a chytunwyd bod y Clerc yn ateb y 
cynnig uchod i Gyngor Sir Caerfyrddin. Penderfynwyd nodi. 



 
173/2023-2024 Cynllunio. 
Trafodwyd y cais cynllunio isod yng nghofnod 167/2023-2024 gan fod aelodau o’r 
cyhoedd yn bresennol. 
PL/07200- Gosod offer draenio ychwanegol i hwyluso gwaredu dŵr wyneb o 
ddatblygiad preswyl cyfagos - Tir yn rhan o Fferm Wern Fraith (ger y garej), Porth-y-
rhyd, Caerfyrddin, SA32 8PJ. 
 
174/2023-2024 Taliadau. 
Ardystiwyd y taliadau isod yn nghyfarfod mis Ionawr, a chadarnhawyd hwy yng 
nghyfarfod Chwefror. Copïau o anfonebau a anfonwyd at bob aelod yn electronig 
cyn talu am awdurdodiad. Cynigwyd gan y Cyng R Jones ac eiliwyd gan S Herridge. 
 

Dull Talu Dyddiad Cyflenwyr a Manylion Swm £ gan 
gynnwys 

TAW 

Ar-lein 02/01/2024 Nest 90.02 

Ar-lein 24/01/2024 JG Evans – Cyflogres Ionawr 419.74 

Ar-lein 24/01/2024 HMRC – Cyfnod 10 109.80 

 
Ar-lein 

 
24/01/2024 

Pwyllgor Lles Mynyddcerrig – 
Cyngerdd Nadolig 

 
50.00 

Ar-lein 24/01/2024 Catrin Llwyd – CCLL23 156.00 

Ar-lein 24/01/2024 Catrin Llwyd – CCLL24 204.00 

Ar-lein 29/01/2024 Nest 40.06 

 
175/2023-2024 Derbyniadau. 
09/01/2024 Cyngor Cymuned Gorslas Rhodd Zoom - £140.00. 
09/01/2024 Cyngor Cymuned Llandybïe Rhodd Zoom - £240.00. 
 
176/2023-2024 Adolygu Asesiad Risg Corfforaethol. 
Anfonwyd copi o asesiad risg corfforaethol 2023-2024 at holl aelodau'r cyngor ar 
07/02/2024 i'w adolygu cyn y cyfarfod. Dywedodd y Clerc nad oedd angen unrhyw 
newidiadau na diweddariadau. Cynigiodd y Cyng J Williams O.B.E ac eiliwyd gan y 
Cyng S Herridge i dderbyn yr asesiad risg corfforaethol ac nid oedd angen unrhyw 
ddiweddariadau. Penderfynwyd nodi. 
 
177/2023-2024 I drafod carreg goffa Mynyddcerrig. 
Adroddodd y Clerc iddo ddarganfod fod y garreg goffa yn perthyn i Gyngor Sir 
Caerfyrddin. Awgrymodd y Cyng J Williams O.B.E fod y cyngor cymuned yn 
mabwysiadu'r garreg goffa. Trafododd aelodau'r Cyngor y cynnig a chytunwyd arno. 
Dywedodd y Cyng J Williams O.B.E y byddai'n trefnu'r mabwysiadu gyda Chyngor 
Sir Caerfyrddin. Penderfynwyd nodi. 
Adroddodd y Clerc ei fod wedi cysylltu gyda Wyn Bishop Trefnwr Angladdau a 
Mason Coffa i ychwanegu at y llythrennau ar y garreg goffa ond ei fod yn dal i aros 
am ddyfynbris. 
 
178/2023-2024 Derbyn diweddariad ar garreg goffa Porth-y-rhyd. 
Adroddodd y Cyng J Williams O.B.E unwaith y bydd y tywydd yn gwella, byddai'r 
garreg goffa yn cael ei gosod ar y plinth a'i diogelu gydag ail haen o goncrit. 
 



179/2023-2024 Fforwm er mwyn i Aelodau godi adroddiadau / cwestiynau drwy'r 
Cadeirydd. 
Gofynnodd y Cyng T Evans i’r Clerc ysgrifennu llythyr o ddiolch i drigolion Hafod 
Ifan, Llanddarog am eu gwaith parhaus yn cadw’r pentref yn lân drwy gasglu sbwriel 
yn rheolaidd. Penderfynwyd i'r Clerc ysgrifennu llythyr. 
Adroddodd y Cyng M Rees fod y draeniau yng Nghwmisfael yn blocio'n barhaus ac 
nad ydynt bellach yn cael eu gosod yn sownd i'r wyneb oherwydd erydiad. 
Penderfynwyd i'r Clerc adrodd i'r adran berthnasol. 
Adroddodd y Cyng R Owen bod angen rhoi sylw i goed sy'n hongian dros y coed 
rhwng Mynyddcerrig a Chapel Seion gan eu bod yn berygl posibl i'r cyhoedd. 
Penderfynwyd i'r Clerc adrodd i'r adran berthnasol. 
Dywedodd y Cyng S Herridge fod aelod o'r gymuned wedi cysylltu â hisyn gofyn am 
leoli mainc eistedd rhwng Garej Landeg, Porthyrhyd a’r gylchfan. Trafododd 
aelodau'r Cyngor y cynnig a chytunwyd i leoli mainc ar gornel y gyffordd ger y 
gylchfan. Penderfynwyd i'r Clerc drefnu a gosod y fainc. 
 
180/2023-2024 Mewn camera 20.45. 
Gadawodd y rhai nad oeddent yn aelodau o'r Cyngor Cymuned neu'r Clerc y 
cyfarfod – i beidio â dychwelyd. Mae'r gwaharddiad oherwydd bod materion personél 
/ staffio yn cael eu trafod. 
 

181/2023-2024 Rhedeg cyflog staff Chwefror 2024. 
Adroddodd y Clerc symiau'r gyflogres ar lafar i holl aelodau'r cyngor. Penderfynwyd 
derbyn yr adroddiad a chadarnhau taliad y symiau a gyflwynwyd. Cynigwyd gan y 
Cyng R Jones ac eiliwyd gan y Cyng J Williams O.B.E 
 
182/2023-2024 I drafod ymddiswyddiad aelod o'r cyngor. 
Derbyniwyd llythyr o ymddiswyddiad oddi wrth y Cynghorydd R Newell ar 14/02/2024 
yn nodi oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’w reolaeth nad oedd bellach yn gallu 
gwasanaethu’r gymuned fel cynghorydd. Wedi gwasanaethu'r gymuned am bron i 16 
mlynedd, dywedodd y Cynghorydd R Newell fod ganddo atgofion melys o'i amser fel 
cynghorydd cymuned a'i fod yn falch o fod wedi gwasanaethu ardal Llanddarog. 
Porthyrhyd a Mynyddcerrig. 
Dymunodd aelodau'r Cyngor y gorau i'r Cyng R Newell ar gyfer y dyfodol a gofyn i'r 
Clerc ymateb trwy lythyr, yn cadarnhau ei ymddiswyddiad. Penderfynwyd nodi. 
 
183/2023-2024 Daeth y cyfarfod i ben am 20.53. 
 

Cadeirydd 

 

____________________ 

 

Dyddiad 

 
____________________ 

  
 


